
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 739  —  484. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um greiðslu barnabóta og vaxtabóta.

Frá Birki Jóni Jónssyni.

1. Hversu miklum fjármunum var varið til greiðslu barnabóta 2007–2011, á föstu verðlagi?
2. Hversu margar fjölskyldur fengu barnabætur á hverju ári?
3. Hver var meðalgreiðsla vaxtabóta til fjölskyldu á hverju ári, á föstu verðlagi?

Skriflegt svar óskast.


